



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โทร. 15550

ที่ ศธ 0519.34/

วันที่ ๗ เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าตามแผนดำเนินงาน Lean Management ปีการศึกษา 2559

เรียน ผศ.ดร.จิรวัดณ์ เจริญสถาพรกุล

ตามที่ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ Lean Management ปีการศึกษา 2559 (ตุลาคม-กันยายน 2559) โดยได้นำเสนอและผ่านมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม ได้ดำเนินการนำส่งแผนดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้จึงขอแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน Lean Management โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณในระบบ E-document อยู่ในขั้นตอนการวางระบบการจัดเก็บให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเดิม โดยนำความรู้จากการอบรมระบบ E-document ของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้กับสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และกำลังดำเนินการทดลองการการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบใหม่แล้ว แต่จะต้องดำเนินการสแกนเอกสารทั้งหมดจัดเก็บในระบบ เอกสารตั้งแต่ (มกราคม-เมษายน 2559) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 เมษายน 2559

2. การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ E-survey ได้ดำเนินการโดยจะเริ่มนำไปใช้กับการประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใครได้ใครเสีย

3. การลดระยะเวลาในการเคลียร์เงินที่เกี่ยวข้องกับนิสิต โดยเป็นโครงการขนาดเล็กจะใช้ระยะเวลา 4 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการในโครงการศึกษาดูงานโครงการสวนพระองค์สวนจิตลดา และโครงการขนาดใหญ่จะใช้ระยะเวลา 14 วันโดยจะเริ่มดำเนินการใน โครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ

4. การลดการเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้นำแผนดำเนินการและกลไก 5 ส เข้าติดตามความคืบหน้าในที่ประชุมสำนักงานคณบดีในทุกๆเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโดยทราบ *นายพร สิริภักดิ์ 3 ท่านที่เกี่ยวกับ ทบม.พล.ส.น.บ.น.*

ทบม.พล. ขอให้อัปเดต กง.ดังต่อไปนี้

งานที่ 1 ให้ส่งเข้าวาระพิจารณาของกรมทบม.นวิท.ดู.นท.น. ให้เดือน พ.ย. โดยให้ มีทง.นำ.เสนอ.ผลงาน ของ E.doc. แล.คณ.ต้น.ท.ท.อ.ค.น.ให้.คณ.ท.น.น.น. (ประสานงานท.น.ส.อ.ว.ระ.ที่.ปี.ค.)

น.ส.จิรวัดณ์ เจริญสถาพรกุล
(นายณัฐกร ตัญญา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่ 2 ให้ผู้ดำเนินการ E-survey ทบทวนพร้อมกัน (ส่งวันที่ปีค)

" 3 " " " " " " "

" 4 " " " " " " "

จิรวัดณ์ เจริญสถาพรกุล
8 เม.ย. 59

+ เสนอว่าให้ผู้ดำเนินการ 5 ส นำทบทวนส่งคืน